
 
      การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 
 

   วันพฤหัสบดีที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมใหญ่วุฒิสภา  
อาคารรัฐสภา นายชวน  หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ชุดที่  ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่  ๒๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง  ดดยมี นายสุชาติ  ตันเจริญ รองประธาน           
สภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย  ดพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยน     
ท าหน้าที่ประธานการประชุม  

  ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อบังคับ 
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔ เป็นเวลาพอสมควร และเมื่อครบองค์ประชุมแล้วประธานฯ 
ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้   

   (๑) กระทู้ถาม      (ไม่มี) 

  (๒) เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม   (ไม่มี) 

    (๓) รับรองรายงานการประชุม    (ไม่มี)       

    (๔) เรื่องท่ีคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว   (ไม่มี) 

    (๕) เรื่องท่ีค้างพิจารณา   
  ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือศึกษาแนวทาง
ป้องกันไม่ให้เกิดการรัฐประหารขึ้นอีกในอนาคต ดดย นายปิยบุตร แสงกนกกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร    
แบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ กับคณะ เป็นผู้เสนอ เป็นเรื่องที่ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร        
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง  วันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
 ประธานฯ ได้ เปิดดอกาสให้สมาชิกฯ อภิ ปรายแสดงความคิดเห็น ซึ่ งสมาชิกฯ             
ได้อภิปรายว่า ตามที่ในปัจจุบันได้มีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ใช้บังคับแล้ว     
และได้มีการด าเนินกระบวนการตามที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว เพ่ือออกจากระบอบรัฐประหาร   
ของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ กลับเข้าสู่ระบอบรัฐสภาอีกครั้ง ได้แก่ การจัดการเลือกตั้งสมาชิก                
สภาผู้แทนราษฎร การลงมติแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี รวมถึงการตั้งคณะรัฐมนตรีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต      
อย่างไรก็ตาม ระบอบประชาธิปไตยที่ยาวนานถึง 88 ปี  มีการรัฐประหาร 13 ครั้ง หรือทุก 6 ปี                
จะมีรัฐประหาร 1 ครั้ง ข้ออ้างการท ารัฐประหารจะเป็นเรื่องเดิม ๆ อาทิ รัฐบาลมีพฤติกรรมบ่อนท าลาย
สถาบัน การทุจริตของรัฐบาล การขัดแย้งกับกองทัพ รัฐประหารในประเทศไทยกลายเป็นเรื่องปกติที่คนไทย
เคยชินกับสิ่งเหล่านี้ ดดยเฉพาะการท ารัฐประหารเมื่อ พ.ศ. 2557 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก    
การท ารัฐประหารที่ผ่านมาไม่สามารถที่จะเอาผิดกับผู้ท าการปฏิวัติรัฐประหาร หรือ น าบุคคลที่ท าการ
รัฐประหารมาลงดทษได ้เมื่อประเทศกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติ เหมือนอย่างท่ีหลายประเทศท ามาแล้วได้ผล  
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เช่น อาเจนตินา กรีก ฝรั่งเศส ตุรกี หากประเทศไทยท าได้จะไม่มีรัฐประหารเกิดขึ้น อีกวิธีคือ การก าหนดให้
เป็นความผิดต่อมวลมนุษยชาติ เป็นความผิดอาญาระหว่างประเทศ ต้องน าบุคคลเหล่านั้นไปขึ้นศาลอาญา
ระหว่างประเทศ ถึงแม้จะนิรดทษกรรมให้ตัวเองแล้ว ยังจะต้องให้ศาลอาญาระหว่างประเทศด าเนินการ                
ตามกระบวนการยุติธรรม แต่ประเทศไทยไม่ได้ให้สัตยาบันในการรับรองศาลอาญาระหว่างประเทศ นอกจากนี้ 
ขอให้มีมาตรการกดดันระหว่างประเทศ อาทิ ประเทศในทวีปแอฟริกาที่มีการรัฐประหารบ่อยครั้ง              
แต่ในภายหลังไม่สามารถท ารัฐประหารได้ส าเร็จ เพราะเนื่องมาจากมีการตกลงกันว่าหากประเทศใด             
มีรัฐประหารเพ่ือนประเทศต่าง ๆ จะร่วมกันไม่คบค้าสมาคมด้วย ในขณะเดียวกัน บทบาทของประเทศไทย     
ที่เคยเป็นผู้น าของภูมิภาคก็ถดถอยลงเรื่อย ๆ อันสืบเนื่องมาจากการท ารัฐประหาร ดังนั้น จะท าอย่างไร         
ให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากวงจรรัฐประหารให้กลับมาเป็นผู้น าในภูมิภาคได้อีก สิ่งที่ต้องมีคือการต่างประเทศ
ในอุดมคติ มีนดยบายทั้งภายในและภายนอกประเทศให้สอดคล้องกัน ยึดหลักนิติรัฐ เคารพหลักการสากล     
ในด้านสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ ควรต้องส่งเสริมเรื่องความเป็นประชาธิปไตยในสถาบันศึกษาทุกระบบ 
รวมทั้งในสถาบันทหารด้วย ซึ่งประเทศยังขาดสถาบันการเมืองที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วม จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
สถาบันพระปกเกล้า น่าจะเป็นสถาบันทางการเมืองที่ปกป้องประชาธิปไตย และต่อต้านระบบเผด็จการ         
ทุกรูปแบบ ดังนั้น นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะประธานสภาสถาบันพระปกเกล้า         
ควรพิจารณาปรับปรุงแนวทางของสถาบันพระปกเกล้าให้เป็นสถาบันที่ปกป้องประชาธิปไตย แต่สิ่งส าคัญที่สุด
ในการป้องกันรัฐประหารคือ การปลุกจิตส านึกประชาชน นักการเมือง ข้าราชการ สื่อมวลชน และทุกภาคส่วน 
พร้อมใจกันต่อต้านรัฐประหาร ซึ่งเชื่อว่าคณะรัฐประหารจะไม่สามารถท ารัฐประหารให้ส าเร็จได้ ดังนั้น        
จึงจ าเป็นที่ต้องการให้สภาผู้แทนราษฎรร่วมกันหาทางออกให้กับประเทศไทยต่อไป  
 เมื่อสมาชิกฯ ได้อภิปรายเป็นเวลาพอสมควรแล้ว ประธานฯ กล่าวว่ามีสมาชิกต้องการ
อภิปรายญัตติดังกล่าวเป็นจ านวนมาก จึงขอให้พิจารณาในการประชุมครั้งถัดต่อไป จากนั้น ประธานฯ ได้สั่ง
ปิดการประชุมเวลา 17.30 นาฬิกา 
 
 
ปิดประชุมเวลา 17.30 นาฬิกา 
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